

Anh Phạm Xuân Thủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Khác với nhiều đội hình chỉ chủ yếu hoạt động vào thời gian cao điểm như tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, đội hình trí thức trẻ tình nguyện hoạt động liên tục, xuyên suốt, gắn với kế hoạch công tác năm của cơ sở đoàn tại cơ quan, đơn vị. Mục tiêu thành lập đội hình trí thức trẻ tình nguyện là nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Bên cạnh việc được phát huy sức trẻ, chuyên môn giúp đỡ người dân, thông qua từng hoạt động, các thành viên đội hình trí thức trẻ tình nguyện cũng nhận được nhiều kinh nghiệm, hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, từ đó có những đề xuất, sáng kiến thiết thực, hiệu quả cho cơ quan, đơn vị. Tùy theo sở trường, chuyên môn mà đội hình chia thành nhiều nhóm khác nhau để triển khai hoạt động. Quan trọng là các thành viên đều bám sát đặc thù mỗi địa phương, mỗi đối tượng người dân để đề ra chương trình phù hợp. Cụ thể, từ tháng 3/2018 đến nay, đội hình trí thức trẻ tình nguyện đã phối hợp với chính quyền các địa

# Trí thức trẻ tình nguyện

Với phương châm "Lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng", Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đang hướng đến thành lập đội hình trí thức trẻ tình nguyện. Dù bước đầu còn gặp khó khăn nhưng các trí thức trẻ đã có nhiều công trình, phần việc tình nguyện ý nghĩa, được xã hội đánh giá cao.



Đoàn viên thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường.

phương mở 20 lớp tập huấn kiến thức nông nghiệp, tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trên cây trồng, vật nuôi cho nông dân và thanh niên các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó,

các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội đã được đội ngũ trí thức trẻ phát huy mạnh mẽ. Giai đoạn 2014 - 2019, các cơ sở đoàn ngành Y tế đã tổ chức

84 cuộc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 16.200 người là đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá tiền thuốc hơn 934 triệu đồng. Các cơ sở

đoàn trong toàn khối phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh tặng trên 5.000 suất quà với tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng... Đã có trên 2.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện thu được 1.910 đơn vị máu và hiến máu cứu người bệnh tại các bệnh viện được 659 đơn vị máu.

Chị Trần Thị Huyền, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Ngoài chức năng, nhiệm vụ của mình, đoàn viên thanh niên Sở đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền về bảo vệ môi trường, trực tiếp tham gia các hoạt động khơi thông dòng chảy, thu gom rác thải, tăng các thùng đựng rác tại các địa phương, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, tặng quà các đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Văn Anh, đoàn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Ngoài tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân, các thầy thuốc trẻ còn tham gia hiến máu tình nguyện. Cho đi những giọt máu hồng có thể cứu sống nhiều mạng người lúc nguy nan; khi làm được một việc tốt, cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Bà Nguyễn

Thị Bà, thôn Trần Phú, xã Đông Phương (Đông Hưng) cho biết: Thông qua hoạt động khám bệnh tình nguyện, cấp thuốc miễn phí của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhiều người già yếu, người nghèo rất cảm kích trước sự nhiệt tình, trách nhiệm của thanh niên. Chúng tôi mong các bác sĩ trẻ nói riêng, các cán bộ, công chức, viên chức trẻ nói chung tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời có nhiều hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng giúp người dân và xây dựng quê hương.

Anh Phạm Xuân Thủy cho biết thêm: Trong bối cảnh hiện nay, hoạt động tình nguyện không chỉ là công sức của các bạn tình nguyện viên góp lại mà còn phải chú trọng vào phương pháp hoạt động tình nguyện, từ đó tương chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực, kết nối giữa các đội hình tình nguyện, địa chỉ tình nguyện; tích cực chủ động đổi mới các phương thức tình nguyện để các phong trào tình nguyện gắn kết được nhiều kết quả ý nghĩa hơn nữa.

**KUÂN PHƯƠNG**

## ► Bộ Giáo dục và Đào tạo lùi thời gian công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

(baotintuc.vn) Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Thái Văn Tài cho biết: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố sách giáo khoa lớp 1 mới vào khoảng giữa tháng 11/2019, chậm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục rà soát các cơ sở pháp lý đối với sách giáo khoa đã đạt thẩm định để bảo đảm yêu cầu so với quy định. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài chia sẻ: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận từ Hội đồng thẩm định các bản thảo sách giáo khoa lớp 1 được đánh giá là đạt, với đầy đủ các môn học lớp 1. Song, sách giáo khoa là tài liệu mang tính pháp lý cao, liên quan đến nhiều luật (Luật Giáo dục, Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ...) và các văn bản quy phạm pháp luật khác nên Bộ đang tiến hành rà soát các điều kiện mang tính pháp lý. Do vậy, vẫn cần thêm thời gian để rà soát lại trước khi trình Bộ trưởng xem xét phê duyệt.

Trước đó, theo kế hoạch, việc công bố sách giáo khoa lớp 1 cho chương trình phổ thông mới sẽ diễn ra vào cuối tháng 10/2019. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận các bản mẫu sách giáo khoa từ 3 đơn vị để nội thẩm định, gồm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Các hội đồng đã tiến hành thẩm định qua 2 vòng, kết quả có 38 bản thảo sách giáo khoa ở tất cả 9 môn học được đánh giá "đạt" và đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo hướng dẫn chọn sách giáo khoa, dự kiến ban hành vào tháng 12/2019. Căn cứ vào đó, các địa phương sẽ tiến hành quy trình chọn sách giáo khoa và kết hợp với các tổ chức, tác giả soạn sách giáo khoa để tập huấn cho giáo viên về việc sử dụng sách.

## ► Nhiều mức giảm giá vé tàu cho khách tập thể dịp Tết

(baotintuc.vn) Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vừa cho biết, ngành đường sắt đang áp dụng chương trình giảm giá vé tàu cho các tập thể tùy theo ngày mua vé, ngày đi tàu và số lượng người trong đoàn.

Thời gian áp dụng đối với tàu số chẵn từ ngày 1/1 đến ngày 13/1/2020 và từ ngày 28/1 đến ngày 16/2/2020; đối với tàu số lẻ từ ngày 1/1 đến ngày 27/1/2020 và từ ngày 10/2 đến ngày 16/2/2020.

Cụ thể, khi mua vé trước ngày tàu chạy từ 1 ngày đến 4 ngày, mức giảm sẽ theo số lượng người trong đoàn: từ 10 người - 39 người, giảm 4%; từ 40 - 69 người, giảm 6%; từ 70 - 100 người, giảm 8%; từ 101 người trở lên, giảm 10%.

Khi mua vé trước ngày tàu chạy từ 5 ngày đến 19 ngày, đoàn khách từ 10 - 39 người, giảm 6%; từ 40 - 69 người, giảm 8%; từ 70 - 100 người, giảm 10%; từ 101 người trở lên, giảm 12%. Mua vé trước ngày tàu chạy từ 20 ngày trở lên, đoàn khách từ 10 - 39 người, giảm 9%; từ 40 - 69 người, giảm 11%; từ 70 - 100 người, giảm 13%; từ 101 người trở lên, giảm 15%.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng thực hiện giảm giá vé cho hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn khách tập thể của các công ty du lịch. Theo đó, giảm 90% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6 cho hướng dẫn viên. Đoàn khách tập thể từ 10 - 50 người sẽ được giảm giá cho 1 hướng dẫn viên; đoàn khách tập thể mua vé từ 51 - 100 người được giảm giá vé cho 2 hướng dẫn viên; đoàn khách tập thể mua vé đoàn từ 101 người trở lên được giảm giá cho 3 hướng dẫn viên.

Còn theo đại diện Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn, tính đến sáng 7/11, vé tàu Tết Canh Tý 2020 còn khoảng 36.700 chỗ xuất phát tại ga Sài Gòn, ga Biên Hòa đến các ga từ Nha Trang đến Hà Nội vào thời gian trước tết từ ngày 14/1 đến ngày 23/1/2020 (ngày 20 đến 29 tháng 12 âm lịch).

Chiều ngược lại, còn khoảng 76.200 chỗ xuất phát tại các ga từ Hà Nội đến Nha Trang, có ga đến là Biên Hòa, Sài Gòn vào thời gian sau tết từ ngày 28/1 đến ngày 9/2/2020 (ngày 4 - 16 tháng Giêng).

**TẮT ĐẠT**

# GIÁO XỨ BÌNH YÊN

Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chú trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới quốc gia gắn với các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở vùng đồng bào có đạo với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Mô hình giáo xứ không ma túy và tệ nạn xã hội ở thôn Bích Du, xã Thái Thượng (Thái Thụy) là một mô hình tiêu biểu.

biết: Đây là mô hình đầu tiên được xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn khu vực biên giới biển của tỉnh. Từ mô hình này, đến nay, các đơn vị BĐBP tỉnh đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhân rộng xây dựng được nhiều mô hình giáo xứ không ma túy và tệ nạn xã hội. Cùng với bảo đảm an ninh trật tự, hiệu quả lớn nhất mà mô hình này đem lại là tăng cường sự gắn kết quân với dân, giúp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý và bà con giáo dân ngày càng tin yêu và hiểu nhau hơn.

Với sự hướng dẫn của cán bộ Đội Vận động quần chúng của Đồn và Công an

xã, đại diện giáo xứ Bích Du đã thành lập tổ tự quản để duy trì hoạt động mô hình này. Trên cơ sở quy chế hoạt động, tổ tự quản trong giáo xứ tổ chức ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự gắn với các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, gia đình đạt chuẩn về an ninh trật tự, chấp hành tốt các quy định của địa phương tới 100% hộ gia đình giáo dân. Bên cạnh đó, hàng tháng, cán bộ phụ trách địa bàn Đồn Biên phòng Trà Lý, Công an xã Thái Thượng còn tổ chức các cuộc họp với các thành viên tổ tự quản để trao đổi thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự

cũng như thông báo về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm cũng như giúp đỡ, phối hợp với các lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Ông Phạm Văn Xuyên, Trưởng Công an xã Thái Thượng chia sẻ: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tổ tự quản của giáo xứ Bích Du được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như địa bàn Đồn Biên phòng Trà Lý, Công an xã Thái Thượng còn tổ chức các cuộc họp với các thành viên tổ tự quản để trao đổi thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự

năm nay đã tạo hiệu ứng tích cực. Sau 22 giờ khi bắt tiếng kèn qua hệ thống loa truyền thanh, không chỉ nhân dân ở thôn Bích Du mà toàn xã Thái Thượng đều ngừng các hoạt động vui chơi giải trí cũng như nâng cao ý thức trong việc bảo đảm an ninh trật tự ở khu dân cư mình sinh sống. Hiệu quả của mô hình giáo xứ không ma túy và tệ nạn xã hội thể hiện rõ nhất ở việc đời sống của bà con giáo dân yên tĩnh, nhân dân địa phương nói chung đã được nâng lên rõ rệt. Trên địa bàn không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng...

Dù về nhiệm vụ giáo xứ được thời gian ngắn nhưng linh mục Trần Xuân Đại, Quản nhiệm giáo xứ Bích Du nhấn mạnh: Giáo xứ Bích Du có 4 giáo họ, trong đó 3 giáo họ thuộc xã Thái Thượng với 650 nhân khẩu. 100% bà con giáo dân của giáo xứ luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tu chí làm ăn với phương châm "Kính Chúa, yêu nước". Điều đáng mừng là ở giáo xứ không có người nghiện ma túy, mắc tệ nạn xã hội. Ngay từ khi về quản nhiệm giáo xứ, trong các ngày lễ cũng như các buổi giảng đạo tại nhà thờ, tôi vẫn thường lồng ghép nội dung khuyến răn giáo dân không mắc tệ nạn xã hội, cùng nhau tham gia phòng, chống các loại tội phạm;



Cán bộ địa bàn Đồn Biên phòng Trà Lý gặp gỡ giáo dân giáo xứ Bích Du (xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy).

# Mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Là lực lượng mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nguy hiểm nhưng tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Thái Thụy đã vượt lên tất cả, nỗ lực phá thành công nhiều vụ án, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong những ngày cuối tháng 10, có mặt tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc tất bật, hăng say của cán bộ, chiến sĩ trong Đội. Trao đổi với Đại úy Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng, chúng tôi được biết, Đội hiện có 20 cán bộ, chiến sĩ. Với địa bàn huyện rộng và tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp thì số lượng cán bộ, chiến sĩ như vậy là hơi mỏng, nhất là thời gian gần đây trên địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ án hình sự. Vì thế mà nhiệm vụ, công việc

của anh em trong Đội càng thêm vất vả để xác minh, điều tra vụ án, truy bắt đối tượng phạm tội. Tuy nhiên, anh em trong Đội cũng xác định là linh hình sự thì luôn phải đối mặt với những khó khăn, vất vả, nguy hiểm trong quá trình điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội, thời gian dành cho gia đình cũng ít hơn.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi điện thoại của Đại úy Nguyễn Văn Hải đổ chuông dồn dập do các trình sát địa bàn báo cáo về công tác điều tra vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng

liên quan tới tội giết người vừa mới xảy ra trên địa bàn. Theo đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 17/10, tại địa phận công Trà Linh, xã Thụy Liên xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên khiến anh Trần Văn Phú, sinh năm 1993, thôn Lê Thân Đoài, xã Thái An tử vong. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cần quyết liệt đấu tranh, làm rõ nhanh các đối tượng gây ra vụ án nên chỉ sau gần 24 giờ nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ và với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm, Đội đã tập trung lực lượng

công nhất trong vụ án này chính là việc lực lượng điều tra xác định được nhanh các đối tượng liên quan đến vụ án để có những biện pháp đấu tranh, vận động các đối tượng liên quan trực tiếp tới vụ án ra đầu thú. Bởi với đối tượng có tiền án, tiền sự như Nguyễn Văn Phú khi biết mình đang mắc tội giết người thì thường có những diễn biến tâm lý mạnh mẽ, khó lường, gây khó khăn rất nhiều cho cơ quan điều tra trong quá trình truy bắt và khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đây chỉ là một trong nhiều chiến công mà cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Thái Thụy đã giành được trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Theo số liệu của Công an huyện, từ ngày 15/12/2018 đến ngày 15/10/2019, Đội đã tiếp nhận 69 vụ việc, trong đó đấu tranh, khám phá 48 vụ và khởi tố 24 vụ với 56 đối tượng gồm: 2 vụ

giết người, 16 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ cướp giật tài sản, 2 vụ cưỡng đoạt tài sản... Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Công an huyện cho biết: Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ trong Đội đa phần là trẻ với 80% ở độ tuổi dưới 30 và được đào tạo tại các trường công an nhân dân, trên 50% có trình

độ đại học. Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng bằng tinh thần trách nhiệm cùng với sự gan dạ, mưu trí, can bộ, chiến sĩ trong Đội đã kiên quyết đấu tranh, kịp thời triệt phá nhiều vụ án hình sự, bắt nhiều đối tượng gây án. Với những thành tích đạt được nhiều năm qua, tập thể cán bộ,

chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Thái Thụy đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

**TRẦN TUẤN**



Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Thái Thụy lấy lời khai đối tượng cướp tài sản.